



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐		
หัวข้อข่าว	กรุงโซลเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสันติภาพในภูมิภาค		

รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และสภาผู้แทนราษฎร (สภาคูมา) แห่งสหพันธรัฐรัสเซียร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงโซล ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ การประชุมครั้งนี้มีประธานรัฐสภาหรือรองประธานรัฐสภาจาก ๒๕ ประเทศ เข้าร่วมประชุม อาทิ สหพันธรัฐรัสเซีย สาธารณรัฐเช็ก ราชอาณาจักรฮังการี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งประเทศในยุโรปและประเทศในเอเชียที่สำคัญ การประชุมนี้กำหนดประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคยูเรเชีย การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตรัฐสภาในหลากหลายมิติ ความร่วมมือและการสนับสนุนระหว่างกัน ในเวทีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีและในภูมิภาคเอเชียตะวันออก อย่างไรก็ตาม การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว (๒๕๕๙) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นวาระของการประชุมระดับประธานรัฐสภาของประเทศในยุโรปและเอเชีย โดยได้หารือประเด็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความพยายามอย่างต่อเนื่องในบริบทของความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในภูมิภาคทั้งสอง ทั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับการป้องกันการก่อการร้าย รวมถึงประเด็นเรื่องอื่น ๆ โดยเฉพาะ ได้มีการหารือเรื่องแนวทางการจัดตั้งสำนักงานไซเบอร์ ตามนโยบายการริเริ่มของ นายชอง เซกยุน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ที่ได้กล่าวไว้ในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐสภาประเทศต่าง ๆ สามารถประสานการทำงานร่วมกันในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

ในพิธีปิดการประชุม นายชอง เซกยุน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ได้กล่าวว่า ตนมีความปรารถนาที่ต้องการเห็นความร่วมมือของทุกประเทศในภูมิภาคยูเรเชียมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิม แม้ขณะนี้ยังถือว่ามีโอกาสน้อยอยู่ก็ตาม แต่การประชุมที่จัดขึ้นในกรุงโซลครั้งนี้ นับว่ามีความหมายยิ่งที่จะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคฯ อย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น และเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งที่สำคัญก่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศของการพัฒนาความร่วมมือผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคฯ

อย่างไรก็ดี การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคฯ ได้ประกาศความร่วมมือ ดังนี้

๑. การมุ่งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในภูมิภาคยูเรเชีย เพื่อความรุ่งเรืองและการพัฒนาในภูมิภาคฯ

๒. การมุ่งให้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างรัฐสภาสำหรับนำไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและก่อให้เกิดความร่วมมือในภูมิภาค

๓. การมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนสินค้า ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน รวมถึงความร่วมมือต่อต้านการก่อการร้าย และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

๔. รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีเสนอให้มีการจัดตั้งสำนักงานไซเบอร์ร่วมกับประเทศที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นอกจากนั้น นายชอง เซกยุน ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งเน้นให้มีการผลักดันการเจรจา ๖ ฝ่าย ระหว่างรัฐสภาของประเทศที่เกี่ยวข้องและการเจรจาระหว่างประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) กับประธานรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) เพื่อหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหานิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ในกรุงโซลครั้งนี้ ถือเป็นเวทีระหว่างประเทศในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือและความรุ่งเรืองในภูมิภาคให้สูงยิ่งขึ้น

ที่มาของข่าว :	www.sedaily.com
วันที่พิมพ์ :	๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/๖๐ ๑๓/๖๐
ผู้ตรวจ	นางสินีนัด ดุลยสุข	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ